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Þórður Vilberg Guðmundsson

From: boe <boe@simnet.is>
Sent: föstudagur, 27. október 2023 07:43
To: Þórður Vilberg Guðmundsson
Subject: Vegna hunda sem þjálfaðir til björgunarsveita starfa

Sæll óska eftir að þetta verði tekið fyrir í bæjarráði. 
 
Erindi sem varðar hunda sem eru þjálfaðir upp til starfa í björgunarsveit.  Svo sem 
snjóflóðahundar, víðavangshundar og sporhundar. 
Einhver tímann um 2019 breyti fjarðarbyggð reglunum um hundahald og hóf innheimtu á 
hundaleyfis gjöldum af þessum hundum. 
Ég sendi þessa beiðni inn fyrir hönd allra eininga í fjarðarbyggð.  
Oskað er eftir að þessir hundar séu undanþegnir þessari gjaldtöku. 
Eins og staðan er núna eru einungis 2 snjóflóða hundar í fjarðarbyggð einn á Reyðarfirði og einn á 
Breiðdalsvík.   
Næstu hundar eru á Húsavík og Hellu því er ferðatimi þeirra mjög ótryggur. 
Það er ekki viðunandi staða og þufum við þvi alla hjálp sem við getum. Þá er ekki til bóta að rukka 
sjálfboðaliðana. 
Einnig væri möguleika á að ræða við fulltrúa fjarðarbyggðar um aðkomu að aðstoða frekar í því 
verkefni að fjölga snjóflóðahundum  
 
Formaður leitarhunda SL 
Formaður Björgunarsveitar Ársólar Reyðarfirði 
 
 
Kv Björn Einarsson  
S:8985283 
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